



ที่ ปจ ๐๐๑๗.๓/๑๔๒๑

ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนสุวินทวงศ์ ปจ ๒๕๒๓๐

๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับรองสิ่งพิมพ์ออกจากระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองหนองก้

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๒๕๑๑ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

ด้วย จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับแจ้งจาก กระทรวงมหาดไทย ว่า ได้มีข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศ สำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทาง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมวด ๖ การจัดทำสิ่งพิมพ์ออกจากระบบ กำหนดหลักการรับรองสิ่งพิมพ์ออกจากระบบ รับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing System) และระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Integral Online Service : CIOS) ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมได้เปิดช่องทางในการให้บริการออนไลน์ เพื่อให้คู่ความสามารถนำ สิ่งพิมพ์ที่ออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้ โดยการตรวจสอบ ความถูกต้องของสิ่งพิมพ์ที่ออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานราชการที่ได้รับเอกสารดังกล่าวสามารถ พิจารณาความถูกต้องได้จากลายน้ำที่แสดงสัญลักษณ์ของสิ่งพิมพ์ที่ออกจากระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing System) หรือระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Integral Online Service : CIOS) แล้วแต่กรณี พร้อมมีข้อความระบุว่า สิ่งพิมพ์ออกจากระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ของศาลถือเป็นสำเนาที่ได้รับการรับรอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยจะปรากฏชื่อผู้จัดพิมพ์ วันเวลาที่จัดพิมพ์บริเวณด้านล่างของ สิ่งพิมพ์ และคิวอาร์โค้ดเพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าเป็นสิ่งพิมพ์ที่ออกจากระบบดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์การรับรองสิ่งพิมพ์ที่ออกจากระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรมข้างต้นมาเพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้ทาง เว็บไซต์ www.prachinburi.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร. ๐ ๓๗๔๕ ๔๐๐๕

โทรสาร ๐ ๓๗๔๕ ๔๐๐๔